

ปีที่ 15 ฉบับที่ 149 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

แนะนำฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใหม่



ฐานข้อมูล JSTOR (ช่วงเวลาให้บริการ 16 ต.ค. 57 - 15 ธ.ค. 57) เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เข้าใช้ได้พร้อมกันทางออนไลน์โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รวบรวมข้อมูลวารสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งเอกสารและวัสดุที่มีคุณค่าทางวิชาการ เพื่อการค้นคว้าและการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ



ฐานข้อมูล IMF eLibrary (ช่วงเวลาให้บริการ วันที่ - 30 พ.ย. 57) ฐานข้อมูล eLibrary รวมผลงานทั้งหมดของ IMF จากหนังสือ บทวิเคราะห์ สถิติ วารสาร เอกสารและรายงานกว่า 14,000 ฉบับ มี Data Series หลายล้านรายการ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1948 สืบค้นและเรียกใช้ได้ทั้งหมดบนระบบเดียวกันทางออนไลน์



สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" โดยเนื้อหาหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย 1) หลักสูตร 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ 2) หลักสูตร mini MPM 3) หลักสูตร mini MBA 4) หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ 5) หลักสูตรพิเศษอีกหลายหลักสูตร พร้อมจัดส่งไปประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยตรง

"หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" (Good Governance) ผู้สนใจสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.opdcacademy.com> หรือรับชมเนื้อหาทาง Youtube Channel "OPDC" ได้โดยตรง





เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในปี ๒๕๕๘ เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในการนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ พระราชนิพนธ์แปล พระราชนิพนธ์บทกวี พระราชนิพนธ์วิชาการ พระราชนิพนธ์ทั่วไป พร้อมมุนิทรรศการ "พระมหากษัตริย์คุณต่อห้องสมุด" ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ห้องสมุดพร้อมปัญญา และห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน...นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดง ณ บริเวณชั้น ๒ ด้านหน้าห้องเทศน์รัตนทัศน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลกับ “ห้องสมุดสร้างสุข”

พบกับ Application ที่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1000 รายการ ที่ให้สาระความรู้เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ การสอน การวิจัย และก้าวสู่ความก้าวหน้าในยุคดิจิทัล



ใช้บริการได้ที่ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 2 Zone ห้องสมุดสร้างสุข และสามารถดาวน์โหลด Application ได้ที่ Google Play โดยพิมพ์คำว่า “Srang Sook หรือ Daradaily Mag